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ทำไมต้องลดการใช้พลังงานตอนนี้? โลกดำรงอยู่มาเป็นเวลาราวสี่พันล้านปี แต่สิ่งมีชีวิตที่
เรียกว่า มนุษย์ เพิ่งจะบังเกิดมาเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นปีนี้เอง มนุษย์ยุคแรกๆก็ต้องดำรงชีวิตอยู่ไม่
ต่างจากสัตว์อื่นๆที่มีหลายกลุ่ม หลายพันธุ์

เมื่อมนุษย์กลุ่มหนึ่งค้นพบ “ไฟ” การ
เปลี่ยนแปลงจึงเริ่มเกิดขึ้น หลายพันปีต่อมา
มนุษย์ในลุ่มแม่น้ำเมโสโปเตเมียเริ ่มคิดทำ
การ “เพาะปลูก” ณ จุดน้ันเอง ท่ีมนุษย์เร่ิมคิด
ที่จะกักตุน หากแต่ต่างจากมนุษย์ยุคปัจจุบัน
คอื สมัยกอ่นมนษุยใ์นยคุนัน้กกัตนุเพือ่ความ
อยู่รอดเพยีงเทา่นัน้ และการดำรงชวิีตเปน็อยู่
อย่างนั้นเรื่อยมา

จนกระทั่งวันหนึ่ง ชาวอังกฤษที่ชื่อ “นิวตัน” นอนอยู่ใต้ต้นไม้
มองเห็นแอปเปิ้ลตกลงที่พื้น แล้วตั้งคำถามว่า “ทำไม” การเปลี่ยน-
แปลงทางวทิยาศาสตรก็์เร่ิมปฏิวัติคร้ังใหญ่ ยุคอุตสาหกรรมไดเ้ร่ิมข้ึน
แต่กระนั้นจำนวนประชากรโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เอาเป็นว่าถ้า
ท่านจำได้ว่าประเทศไทยซึ ่งได้เปลี ่ยนการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อปีพ.ศ. 2475
ขณะนั้นประชากรโลกมีจำนวนแค่ หนึ่งพันล้านคนเท่านั้น และหลัง
จากเกิดระเบิดปรมณูข้ึนประมาณอีกห้าปี ประชากรโลกกเ็พ่ิมข้ึนเป็น
สามพันล้านคน บางคนอาจจำไมไ่ด้ว่าช่วงไหน เอาเป็นว่าปีน้ันไทยมี
แชมป์มวยสากลคนแรกชือ่ว่า “โผน ก่ิงเพชร” น่ันล่ะครับisaac newton
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คราวนี้มาดูข้อเท็จจริงที่น่าตกใจคือ เราใช้เวลาเพียง 50-60 ปีเท่านั้นในการเพิ่มคนจาก
สามพันล้านคน เป็น 6.5 พันล้านคน (เพ่ิมมากข้ึนกว่า 100%) ถึงแม้ท่ัวโลกจะควบคมุอัตราการเกดิกัน
อย่างมีประสิทธิภาพดเีช่นไร แต่น่ันไม่ได้ทำให้จำนวนประชากรโลกจะหยดุชะงัก เพราะในอกีมุมหน่ึง
คือ เทคโนโลยก้ีาวหนา้มากขึน้ อัตราการตายกล็ดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด อายุขัยเฉล่ีย (Life Expect-
ancy) ของชายไทยสมยัก่อนอยู่เพียง 55 ปี แต่ในขณะนีสู้งข้ึนถึง 69-70 ปี เม่ือสัดส่วนการตายลดลง
และจำนวนประชากรมากขึน้เช่นน้ี การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกเพยีงแค ่1.5 % ต่อปี (ตามข้อมูลของ
องค์กรอนามัยโลก) ก็ส่งผลกระทบอย่างมหาศาล ประมาณการณ์กันว่าต่อจากนี้ไปอีก 45 ปี
ประชากรบนโลกจะอยูท่ี่ 9 พันล้านคน

ฉะนั้นถ้าเราลองจินตนาการภาพคน 9 พันล้านคนใช้พลังงานกันแบบที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้
เราจะตอ้งเสาะหาพลงังานมหาศาลมาใชอี้กเกอืบเทา่ตวั ผมเช่ือว่า “คนพรอ้มจะหา” แตปั่ญหากคื็อ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ว่า “มันจะเหลือพอให้เราหาหรือเปล่า?” เนื่องจากข้อเท็จจริงที่น่าเศร้าคือ
มีจำนวนประชากรถงึ 40% บนโลกใบนีท่ี้ประสบปัญหาเรือ่งการขาดอาหาร เกือบท้ังหมดเกดิข้ึนโดย
เฉพาะในแอฟรกิา น่ีขนาดโลกมคีนแค ่ 6.5 พันล้านคน แต่มีคนถงึ 2.6 พันล้านทีป่ระสบปัญหาเรือ่ง
อาหาร แล้วถ้าเรามีถึง 9 พันล้านน่ี รับรองว่าสงครามโลกตอ้งเกิดข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยสาเหตุ
หลักคือ แย่งทรัพยากรกันนีล่่ะครบั

ท่านผู้อ่านๆมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่า  จะมาประกาศให้ท่านช่วยสิ่งแวดล้อมอย่างที่
หลายๆคนโหนกระแสอยู่หรือเปล่า แน่นอนครับว่า การลดพลังงานได้เป็นสิ่งที่ดี แต่การกระทำทุกๆ
อย่างนั้นจำเป็นต้องมีเป้าหมายและมีกลยุทธ์ หากเราสักแต่พูดปาวๆว่ารักษ์สิ่งแวดล้อม ในขณะที่
ลูกน้องของเราอยู่กันอย่างอดๆอยากๆ หรือไปเบียดบังเงินส่วนต่างจากค่าแรงขั้นต่ำ (ดั่งเช่นนายทุน
บางคนอุตส่าห์ไปเปิดโรงงานใกล้ชายแดนพม่าเพื่อจ้างแรงงานราคาถูก) อย่างนี้ไม่สมเหตุสมผล
แน่นอน หรือการกระทำที่เรียกว่า เป็นการตลาดที่ดี แต่เป็นจริยธรรมที่เลว เช่นเรื่องเล่าเรื่องนี้

ชายคนหนึ่งไปปรึกษาสัตวแพทย์ เขาพูดขึ้นอย่างกังวลว่า “ผมเลี้ยงม้าแข่งไว้หลายตัว
แต่มีอยู่ตัวหน่ึง ไม่รู้มันเป็นอะไร วันน้ีก็ว่ิงดี อีกวันก็ว่ิงกระโผลกกระเผลก คุณหมอพอมอีะไร
จะแนะนำผมบ้างไหม?”

สัตวแพทยต์อบด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่า “ไม่ยากครับ สังเกตดูคราวต่อไป ถ้าเม่ือไหร่ท่ีมัน
เดินดีๆ จงรีบขายมนัซะ!”
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ถ้ามองเปน็เรือ่งขำกข็ำและมองเรือ่งการตลาด แนน่อนวา่หมอนีเ่ป็นนกัการตลาดทีดี่ แตล่อง
นึกภาพว่าท่านเป็นผู้โชคร้ายซื้อม้าตัวนั้นมาล่ะ แล้วจะหลอกคนได้สักกี่น้ำ แต่สิ่งที่  มองเห็นคือ
ถ้าเราลดการใชพ้ลังงานเชงิสร้างสรรค์อย่างจริงจัง เรามิได้แค่ “ลด” พลังงาน หากแตเ่ป็นการ “เพ่ิม”
ศักยภาพในการแข่งขันระยะยาว ทั้งด้านต้นทุนและสิ่งแวดล้อม เพราะท่านผู้อ่านลองคิดดูว่าถ้าคน
มากขึ้น แต่เราสามารถใช้ทรัพยากรหารสองได้ อย่างนี้จำนวนคนที่เพิ่มขึ้นก็จะไม่กระทบต่อสังคม
โดยรวม พลังงานหารสองก็มิได้เป็นเรื่องใหม่อีกต่อไป

เพราะล ่าส ุดโตโยต ้าได ้ออกมา
ประกาศยอดขายรถยนตไ์ฮบริด (ใช้เช้ือเพลิง
น้ำมันผสมผสานกับเชื ้อเพลิงในรูปแบบ
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
อยู่ที ่ 29-30 กม.ต่อลิตร) ว่าเพิ ่งส่งมอบ
รถยนตคั์นท่ี 1 ล้านเม่ือเดือนพ.ค.น้ีเอง หรือ
ค่ายฮอนด้ากำลังพัฒนาเครื ่องยนต์ที ่ใช้
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด (มีแผนจะเปิดตัวปลายปีหน้า) กลับมาที่เรื่องใกล้ตัว  เองก็ปรับระบบ
การขนส่งลำเลียงสินค้าเป็นแบบรถพ่วง ทั้งรถบรรทุกพ่วง และรถกระบะพ่วง เวลาวิ่งต่อครั้งถ้าเรา
หารคา่เฉลีย่คา่ขนสง่ตอ่ชุดแลว้ประหยดัลงมาเกอืบครึง่  นีก่ถ็อืเปน็การพฒันาเรือ่งพลงังานหารสอง
เช่นกัน เพราะที่สำคัญ ในขณะที่เราทำให้ต้นทุนต่ำลง แต่ได้ปริมาณจัดส่งที่มากขึ้นต่อหนึ่งเที่ยวรถ
โดยที่มลพิษจากท่อไอเสียของการวิ่งรถหนึ่งเที่ยวยังเท่าเดิม เห็นไหมครับว่าทำไมผมจึงบอกว่า
สุดท้ายมันเป็นการ “ลดเพื่อเพิ่ม”

 จึงมองว่า พันธกิจ (Mission) ต่อไปของเราตอ้งมองออกไปหลายๆมติิ ท้ังด้าน
1.การตลาด (ทำอย่างไรให้สินค้าเราขายงา่ย ช่างติดตั้งจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเกนิไปกับ
การโน้มน้าวลูกค้าให้ซ้ือ)

2.ความสามารถในการแข่งขัน (สินค้าต้องได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ย้ำต้องมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง)

3.ความรับผิดชอบต่อสังคม (โดยพยายามรักษาสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่พักพิง
ของลูกหลานเราให้ได้มากที่สุด)

ฉะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความพยายามที่จะสื่อให้ท่านเห็นว่า

- สินคา้เราเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการใชพ้ลังงาน ฉะนัน้ถา้จะลด ก็ต้องลดอยา่งชาญฉลาดและ
มีกลยุทธ์ หมายความวา่ ลดแล้ว เราต้องคงไวซ่ึ้งความสามารถในการแขง่ขัน หรือถ้าจะให้ดี
ต้องทำให้ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ
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-ถ้าท่านอ่านข้อมูลข้างต้นดีๆจะเห็นได้ชัดว่า มนุษย์เมื่อแสนปีก่อน ก็ไม่ได้มีรูปร่างใหญ่กว่า
ที่เราเป็นอยู่สักเท่าไหร่ สัญชาตญาณมนุษย์ก็ถือว่าต่ำกว่าพวกสัตว์สี่เท้าเป็นอย่างมาก

 แล้วอะไรที่ทำให้สัตว์เซลล์เดียว วิวัฒน์มาจนเป็นมนุษย์ และกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ ณ
ช้ันบนสุดของหว่งโซ่อาหารได ้คำตอบกคื็อ มนุษย์มีสมองในการคดิ และส่ิงสำคัญท่ีสุดท่ีทำ
ให้เราเป็นเราไดจ้นถึงทุกวันน้ีได้คือ “กลยุทธ์ในการอยูร่อด” ซ่ึงผลพลอยได ้ (by-product)
ของการสร้างกลยุทธ์ในการอยู่รอดคือ พัฒนาการเทคโนโลยี ที่บางครั้งเป็นไปอย่างก้าว
กระโดดนั่นเอง

วันน้ี  จึงถือว่าการลดพลงังานเปน็การพฒันาธุรกิจให้แข็งแกร่งข้ึนอย่างย่ังยืนอีกอย่างหนึง่
เพราะในขณะที่ต้นทุนการดำรงชีวิตทุกอย่างเพิ่มขึ้น เรายังคงราคา คุณภาพ และบริการที่ได้
มาตรฐานไวไ้ด้ ช่างติดต้ัง ผู้ซ่ึงร่วมธุรกิจกับเราท่ัวประเทศ จะได้รับ “แต้มต่อ” ในการทำธรุกิจกับ 
มากขึน้ตามลำดบั ท่านขายได ้ เรากอ็ยู่ได้ น่ีแหละกลยทุธ ์ “ลดเพ่ือเพิม่”

ดังนั้น เราจึงจัดตั้งวาระที่ชัดเจนกับฝ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาว่า “เครื่องรุ่นใหม่ๆ ที่จะ
ผลิตในปี 2008 ทุกรุ่น ต้องเป็นรุ่นประหยัดพลังงานเท่าน้ัน” และน่ีถือเป็นภารกิจหลักขององคก์ร
ซ่ึงไดแ้ก่

1) ได้พัฒนาภาครบัสัญญาณ Tuner จาก ETEG III เป็น ETEG IV  [Version 4]

รูป ETEG III รูป ETEG IV

นอกจากประหยัดพลังงานแล้ว ประสิทธิภาพ
ในการรับสัญญาณยังดีขึ ้นกว่ารุ ่นเดิม โดยนำชิพ
ตวัใหมม่าใช ้ ซ่ึงความรอ้นลดลงไปถงึ 50%
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2) หน่วยประมวลผล

CPU  ทีไ่ดรั้บการพฒันาจากรุน่เดมิ ใหมี้ความ
เร็วในการประมวลผลเพิ่มขึ้น 70% และในทาง
กลบักนัไดล้ดกระแสลงไปจากเดมิ 15% จากการ
ที่ความเร็วของหน่วยประมวลผลเพิ่มขึ้น เราจึง
สามารถเพิ่ม Application โดยเขียนคำสั่งให้
เครื ่องมีความฉลาดขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น ช่อง
รายการบนดาวเทียมมีการปรับเปลี ่ยนบ่อยๆ
ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนช่องรายการ ช่องนั้น
จะหายไปโดยหน้าจอทีวีจะดำ ถ้าช่องนั้นเป็น

ช่องที่ลูกค้าต้องดูประจำก็ต้องตามช่างที่ติดตั้งไปปรับจูนให้  (เพราะลูกค้าไม่สามารถปรับจูนได้
ด้วยตัวเอง) แต่ CPU ตัวใหม่นี้สามารถที่จะทำ Software เขียนคำสั่งให้เครื่องค้นหาช่องรายการได้
เอง โดยเลอืกชอ่งรายการทีเ่ปน็ทวีไีทย เชน่ 3,5,7,9 และทวีภีาษาไทยชอ่งอืน่ๆอกี 20 ช่อง ใหเ้ครือ่ง
ค้นหาเป็นลำดับแรก เมื่อเครื่องค้นหาจะทำให้ช่องรายการเหล่านี้เรียงอยู่ลำดับต้นๆ (เนื่องจาก
ช่องรายการบนดาวเทียมมีช่องรายการที่เป็นภาษาต่างประเทศอีกกว่า 60 ช่องรายการ) แล้วจึง
เขียนคำสั่งให้เครื ่องค่อยไปค้นหาช่องรายการที่เป็นของต่างประเทศ เครื ่องก็จะเริ ่มต้นค้นหา
ช่องรายการเองเมื่อเครื่องทำการค้นหาช่องรายการเสร็จแล้ว ช่องรายการใหม่ที่ค้นหาก็จะขึ้นมา
ตามทีต่อ้งการและเครือ่งกจั็ดการลบชอ่งเกา่ออกไปเพือ่ไม่ใหช่้องซำ้ซอ้นทำใหลู้กคา้เกดิความสบัสน
การทำให้เครื่องค้นหาแบบนี้ก็ไม่ต้องยุ่งยาก โดยผู้ใช้สามารถกดปุ่ม อัพเดทช่องรายการ ที่รีโมท
ค้างไว้เพียง 10 วินาที
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3) การที่พัฒนาภาครับและหน่วยประมวลผลโดยรวมนี้ ทำให้แผงวงจรรุ่นใหม่ของเรากิน
ไฟฟ้าเพียง 9 วัตต์ ซึ่งน้อยกว่าหลอดไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน หากลองคำนวณค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่าย
ให้กับการไฟฟ้า
ตัวอยา่ง เราเปดิเครือ่งรบัวนัละ 4 ชม. ในหนึง่เดอืนเราจา่ยเพียง 1.949 บาท

หมายเหต ุ :
1) หาจำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อเดือน
หาจำนวนชัว่โมงตอ่เดอืน = จำนวนชัว่โมงทีเ่ปดิใชง้าน x 30 (จำนวนวนัของเดอืน)

                                                           = 4 x 30
                                                           = 120 ชัว่โมง

2) หาหนว่ยการใชไ้ฟฟา้
หนว่ยการใชไ้ฟฟา้ตอ่เดอืน = จำนวนวตัต ์ x จำนวนชัว่โมงทีใ่ช้ตอ่เดอืน

1,000
              = 9 x 120

      1,000
              = 1.08 หน่วย

3) ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายต่อเดือน = หน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน x อัตราค่าไฟฟ้า
= 1.08 X 1.8047
= 1.949 บาทตอ่เดอืน (ไม่ถึง 2 บาทตอ่เดอืน)

* อัตราค่าไฟฟ้าประเภท 1.2 (การใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน) คิดหน่วยละ 1.8047  บาท

4) การพัฒนาวงจรในภาคจ่ายไฟ
(Power Supply) ซ่ึงมคีวามสำคญัเปน็อยา่ง
มากในเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เราจึงตระ-
หนักในเรื ่องนี ้   จึงทุ ่มเทวิจัยเรื ่องนี ้
อย่างจรงิจัง จนได้ภาคจา่ยไฟทีส่มบูรณ์แบบ
ออกมา
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ภาคจ่ายไฟรุ่นใหม่ของเราได้มีการพัฒนาในเรื่องการรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้า
ทีจ่่ายใหก้บัแผงวงจรใหมี้ความสมำ่เสมอ โดยการออกแบบวงจร Oscillator [OSC] & Transformer
[TFM]

- วงจร OSC ที่เรานำ IC มาใช้แทน Transistor ทำให้การกำเนิดความถี่มีความเที่ยงตรง
โดยมีความความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.00001 sec การที่มีค่าความเที่ยงตรงสูง จึงทำให้
ความถี่ที่ออกไปไม่ผิดเพี้ยน

- ไดมี้การพฒันาตวั Transformer ทีใ่ช้ขดลวดแบบใหมท่ีมี่การผสมสาร Silicon & Copper
และออกแบบการพันขดลวดด้วยหุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ จึงทำให้ภาคจ่ายไฟรุ่นนี้จ่ายไฟ
ได้คงที่สม่ำเสมอ และสูญเสียพลังงานที่เกิดจากความร้อนภายในตัว Transformer เองลง
มากกว่า 30%

5) การพฒันาวงจรเชงิปอ้งกนั เนือ่งจากไฟฟา้ในบา้นเรา ไม่คงที ่ มีการสวงิขึน้ลง เชน่ เมือ่มี
การใช้ไฟฟ้ามากไฟกจ็ะตกลง เม่ือใช้ไฟน้อยไฟก็จะสูงข้ึน ตัวเลขทีสู่งข้ึนและตำ่ลงอยู่ท่ี 170-260 VAC
ซ่ึงคอ่นขา้งสงู เราจงึไดอ้อกแบบวงจรปอ้งกนัไมใ่หแ้ผงวงจรเกดิความเสยีหาย โดยไมว่า่ไฟฟา้จะตก
ลงมาเหลอืแค ่170 V แรงไฟทีไ่ปป้อนใหก้บัแผงวงจรหลกั กจ่็ายอยูท่ี ่12 V หรอืวา่แรงไฟฟา้เกดิไปที่
260 V แรงไฟทีจ่่ายออกกค็งทีอ่ยูท่ี ่12 V เทา่เดมิ การทีมี่วงจรเชงิปอ้งกนัแบบนี ้ทำใหแ้ผงวงจรหลกั
ไม่เกิดความเสียหายขึ้นนั้นเอง ดังนั้น  จึงกล้ารับประกันทุกกรณี รวมถึงฟ้าผ่าด้วย

6) การที่ผลิตในประเทศไทย จึงทำให้เราได้มีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องรับให้มีความเหมาะ-
สมสำหรับประเทศเรา เช่น แรงดันไฟฟ้าท่ีใช้  220 V/50 Hz  สภาพภูมิอากาศท่ีมีความร้อนช้ืนสูงเป็นต้น

7) ปัญหาเรือ่งพลงังานและสภาวะโลกรอ้นไมใ่ช่หนา้ทีข่องใครคนใดคนหนึง่ แตเ่ปน็ความรบั
ผิดชอบของผู้ผลิตทุกโรง ที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งเราจะเห็นได้จากบริษัทรถยนต์ที่มีการพัฒนา
ให้รถประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสีย  ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ต้องร่วมรับผิดชอบในเรื่องนี้

7.1) การลดเศษวตัถดุบิของเสยีในขบวนการผลติ เชน่ การทีเ่ราปัม้ช้ินงานหลกัแลว้มี
เศษของเสยีทีต่อ้งทิง้ไป แตเ่ราไมย่อมทิง้ เราไดค้ดิคน้ทีจ่ะนำมนัไปใชเ้ปน็แหวน
โดยการทำแม่พิมพ์ปั้มงานหลักและแหวนอยู่ในพิมพ์ปั้มอันเดียวกัน
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7.2) การออกแบบชิน้งานใหมี้นำ้หนกัทีเ่บาลง ใช้เทคโนโลยแีมพ่มิพม์าใช ้โดยการทำ
ให้เกิดเหลี่ยมสันขึ้น เป็นผลทำให้วัสดุมีความแข็งแรงเท่าเดิม ตัวอย่างที่เห็น
ได้ชัดในรถยนต ์ท่ีด้านขา้งของตวัรถรุน่ใหมจ่ะทำใหเ้ป็นร่องสันขึน้ เพือ่ท่ีจะให้
ใช้วัสดุบางลง แต่คงความแข็งแรงในการรับ น้ำหนักเท่าเดิมหรือมากกว่า

การที่ใช้วัสดุบางลงเพื่อลดน้ำหนักรถลงทำให้ประหยัดพลังงานนั่นเอง เช่นเดียวกับจาน
ดาวเทียม การที่มีน้ำหนักลดลง นอกเหนือจากที่เราได้ต้นทุนที่ต่ำลงแล้วช่างยังติดตั้งได้ง่ายขึ้นด้วย
เพราะการติตตั้งในปัจจุบันเราต้องติดตั้งบนหลังคา (มีรายละเอียดในเรื่องการติดตั้งแบบใหม่)

7.3) วัตถุดิบที่เรานำมาผลิต 90 % สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น อลูมิเนียม พลาสติก
เหล็ก กระดาษ วัตถุดิบบางชนิดที่เราเห็นว่าไม่ทำให้เครื่องหรือจานรับสัญญาณมี
คุณภาพด้อยลง เราก็ไม่รีรอที่จะนำวัสดุแบบ Recycle มาใช้ร่วมด้วย เช่น กระดาษ
และพลาสติก เป็นต้น

7.4) การปล่อยของเสียจากโรงงานมีปัญหากับชุมชนมาช้านาน ความรับผิดชอบในการ
ปล่อยของเสีย ถือเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องมีจิตสำนึก เราเลือกใช้สีที่ไม่มี
สารโลหะหนัก ถึงแม้ว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าก็ตาม โรงงานของเราจึงผ่าน
การตรวจสอบในเรื่องการปล่อยของเสีย ทั้งทางน้ำและทางอากาศ

7.5) การออกแบบสภาพแวดล้อมของโรงงาน โรงงานของเราได้มีการออกแบบให้มีสภาพ
แวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ อากาศมีการถ่ายเทสะดวก ทำให้ลดการใช้ระบบการทำความเย็นลงได้
มาก ทำให้ปีหนึ่งๆเราประหยัดการใช้ทรัพยากรได้มหาศาล


